



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร.๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๔

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑ /๑๓๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงขอรายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ คน

๒. ได้ดำเนินการเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกรอบแนวทางฯดังกล่าวแล้วเสร็จ

๓. ได้ดำเนินการเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนลงบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ <http://www.maemohhospital.com/> ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕.๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. ได้รวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้แก่ ชมรมจริยธรรม และชมรมแม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team)

จากการกำกับติดตามการบังคับใช้กรอบแนวทางแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ มีความเข้าใจกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงานจากผู้มีส่วนเสียที่มีนิติสัมพันธ์กับโรงพยาบาลแม่เมาะ ทั้งด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวพัชจारी สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายกระสิน เขียวปิง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ